
  
  
 ในช่วงประมาณกลางเดือนกันยายน ถึงต้นเดือนตุลาคม 2556 สภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดประชุมสมัยสามัญประจ า 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 หรือที่เราเรียกว่าการประชุมสัญจร โดยคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ได้เดินทางไปจัดประชุมกับ
ภาคประชาคมของทั้ง 4 วิทยาเขต  พร้อมรับฟังความคิดความเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศและสภาพการท างาน ตลอดจนประเด็นปัญหา
และข้อเสนอแนะของชาวราชมงคลตะวันออกในแต่ละวิทยาเขขต  ท าให้นึกถึงหนังสือที่ชื่อว่า จาก ร.7 ถึง ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็น
หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองของไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงบรรยาการที่มีการบ่มเพาะความกดดันระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูก
ปกครอง  จนเป็นสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเวลาต่อมาของประทศไทย  แต่ไม่น่าเชื่อว่าวันเวลาผ่านมากว่า 80 ปีแล้ว  
สถานการณ์ดังกล่าวกลายมาเป็นสถานการณ์ร่วมสมัยได้ในบางองค์กร  ดังจะพบว่าบทสรุปของการแสดงความคิดเห็นของประชาค ม
โดยรวมนั้น  สามารถน าเอาบทสรุปของผู้คนในยุคดังกล่าวนั้นมากล่าวซ้ าได้อย่างไม่ขัดเขิน  ซึ่งผู้คนกลุ่มหัวก้าวหน้าในยุคนั้นได้
บรรยายบรรยากาศของสังคมไทยในยุคนั้นไว้ว่า “แม้จะมีเหตุผลควรเชื่อถือก็ตาม  พวกผู้ใหญ่มักจะถือเสียว่า ความเห็น
ของผู้น้อยนั้นจะดีหรือไม่ดีไม่ส าคัญ  หากส าคัญอยู่ที่ว่าจะถูกใจท่านหรือไม่  เมื่อเป็นเช่นนี้พวกผู้น้อยซึ่งอาจจะมี
สติปัญญาดี ๆ ก็เกิดความท้อถอย  ไม่อยากแสดงความคิดความเห็นทั้ง ๆ ที่เชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง  
และเมื่อการบริหารบ้านเมืองด าเนินไปตามความเห็นของผู้ใหญ่ไม่กี่คน   ซึ่งหากท่านเหล่านนั้นมีความเห็นอย่าง
เก่า ๆ และแคบ ๆ ด้วยแล้ว  ก็อาจชักน าให้บ้านเมืองไปสู่ความเสื่อม  และความล่มจมได้ง่าย” 
 บ้านเมืองในเช่วงนั้นไม่ช่องออกให้กลุ่มคนดังกล่าว  ท าให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อขจัดความกดดันทางสังคมในลักษณะที่ใช้
ความรุนแรงด้วยการรวมเป็นกลุ่มคณะราษฎร์  เข้ายึดอ านาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง  แต่บ้านเมืองหรือองค์กรในช่วงปัจจุบันนี้
ได้ก าหนดช่องออกไว้ให้แล้ว  พยายามหากันให้เจอ  มิฉะนั้นอาจเจอทางตัน  และการผ่าทางตันนั้นไม่ค่อยเกิดประโยชน์กับใคร  
มีแต่จะสร้างความเสียหายกับองค์กรโดยรวมเท่านั้น...... 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกับการพัฒนาราชมงคลตะวันออก 

รองศาสตราจารย์สุชาติ  ชัยวรกุล 
อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ 

 
 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  มีคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.)  ท าหน้าที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมชาติ  โดยมีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  ท าหน้าที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการให้กับ  กกอ. โดยยึดหลักการกระจายอ านาจไปสู่มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยปฏิบัติการ
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยในสังกัด  มีอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (autonomy)  และมีเสรีภาพทาง
วิชาการ (academic  freedom)  ทั้งนี้ภายในแต่ละมหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นองค์กรปกครองสูงสุดท าหน้าที่
ก ากับดูแลสถาบัน (governing body)  มีอ านาจหน้าที่ควบคุมและดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอ านาจ
และหน้าที่ส าคัญ  อาท ิวางนโยบาย และแผนพัฒนา  ออกข้อบังคับประกาศต่างๆ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน แต่งตั้งและถอด
ถอนผู้บริหารระดับสูง  อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ติดตามประเมินผลการด าเนิน งาน และตรวจสอบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร  กล่าวได้ว่าสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดนโยบาย  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายจัดการ
ให้บรรลุตามนโยบาย  โดยมีประชาคมมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ  สายสนับสนุน  และช่วยวิชาการเป็นฝ่ายผู้ปฏิบัติงาน   ทั้งสาม
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การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร  กล่าวได้ว่าสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดนโยบาย  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นฝ่าย
จัดการให้บรรลุตามนโยบาย  โดยมีประชาคมมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ  สายสนับสนุน  และช่วยวิชาการเป็นฝ่ายผู้ปฏิบัติงาน   ทั้ง
สามฝ่ายนี้ต้องสามารถด าเนินงานให้สอดรับกัน  มหาวิทยาลัยจึงจะพัฒนาก้าวหน้า  มหาวิทยาลัยที่ดี  มีความเข้มแข็งต้องมีสภา
มหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง  มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง  และมีประชาคมมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนที่มีความรักภักดี  มีความ
ผูกพันต่อองค์กร  มีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการมุ่งมั่นด าเนินงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 

 องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 14 คน  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย จ านวน 6 คน  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
และข้าราชการมหาวิทยาลัยจ านวน 6 คน  รวมแล้วองค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยของเราประกอบด้วย 29 คน  ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 14 คน  ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก  และกรรมการสภาฯอีก 14 คน  เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอง  โดยมีนายกสภา
ฯเป็นกลาง จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของสภาฯ ถูกก าหนดให้มีการคานอ านาจกันเองในส่วนของกรรมการสภาฯ  กล่าวคือมี
ผู้ ท ร ง คุณ วุฒิ ซึ่ ง เ ป็ นบุ ค ค ลภ าย นอกค รึ่ ง หนึ่ ง กั บ ก ร ร มก า ร สภ า ฯ  ที่ เ ป็ นบุ ค ค ลข อ ง มห า วิ ท ย าลั ย เ อ ง อี ก ค รึ่ ง ห นึ่ ง
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 อย่างไรก็ตาม  การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในขณะนี้
อยู่ในสภาวะ “ผลัดกันเลือก”  กล่าวคือ  เร็วๆนี้ประชาคมมหาวิทยาลัยฯ จะมีการเลือกตั้งกรรมการสภาฯผู้แทนคณาจารย์และ
ข้าราชการจ านวน 6 คน  ไปเป็นกรรมการสภาฯ ร่วมกับกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  อธิการบดี  และกรรมการสภาฯจากผู้
ต ารง ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง  ต่อจากนั้น  ประมาณกลางปี 2557  อธิการบดีของเราจะหมดวาระการด ารงต าแหน่ง  กรรมการสภา
ฯที่เหลือจะเป็นผู้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งอธิการบดีคนใหม่  และประมาณปลายปีกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ง 14 คน  จะหมด
วาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการสภาฯที่เหลือ (รวมทั้งอธิการบดีคนใหม่)  จะเป็นผู้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชุดใหม่ทั้งหมด จากสภาวะ “ผลัดกันเลือก” ดังกล่าว  อาจไม่มีสิ่งใดน่ากังวลส าหรับประชาคมมหาวิทยาลัย  หากว่ากระบวนการ
เลือกตั้ง/สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆดังกล่าวด าเนินไปบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล (ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย) น าความ
เจริญก้าวหน้ามาสู่มหาวิทยาลัย เป็นความหวังในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป 

 

ดังนั้นการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ  จ านวน 6 คน  ในครั้งนี้  จึงมีความส าคัญต่อ
อนาคตการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราเป็นอย่างย่ิง  พวกเราต้องช่วยกันคัดเลือกคนดี  มีความสามารถ มีอิสระทางความคิด  เป็น
ปากเป็นเสียงของพวกเราเพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปท างานในสภาฯ  ช่วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยท างาน/สนับสนุน/ผลักดัน  หากเป็น
เรื่องที่ดีมีประโยชน์กับมหาวิทยาลัย  ช่วยติติง/เสนอแนะ/คัดค้าน  ฝ่ายผู้บริหารมหาวิทยาลัยหากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง  ช่วยให้เกิด
ความรอบคอบในการบริหารงานมหาวิทยาลัย  ต้องยอมรับกันว่าผู้ที่รู้เรื่องของมหาวิทยาลัยได้ดีคือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอง  
ดังนั้นความเห็นของกรรมการสภาฯ ผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ ในการให้ข้อมูลกับสภามหาวิทยาลัย  จะท าให้กรรมการสภาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อมูลในการพิจารณารายละเอียดบางเรื่องบางประการ เสนอแนะการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 การเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการในครั้งนี้  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหน
สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ทุกวิทยาเขต  หลังจากลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว  ก าหนดให้ผู้ได้รับการลงคะแนนเลือกตั้งคะแนนสูงสุด 
6 คนแรก  เป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ที่ผ่านมาล่าสุดเรามีกรรมการสภาฯ ผู้แทนคณาจารย์และ
ข้าราชการ จากวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ านวน 1 ท่าน  วิทยาเขตจันทบุรี จ านวน 3 ท่าน  และวิทยาเขตอุเทนถวาย จ านวน 2 
ท่าน  โดยทีว่ิทยาเขตบางพระไม่มีผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย แม้เพียงรายเดียว 
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